

บทที่ ๑

บทนำ



ความเป็นมาของปัญหา

รัฐบาลได้ใช้แผนพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวแบ่งเป็นการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ คือ กานเกษตรกรรม กานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ กานการประมง เป็นต้น สำหรับการพัฒนากาน อุตสาหกรรมนั้น รัฐบาลได้มีมาตรการในการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมแยกเป็นอันหนึ่งต่าง หาก อันแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมขนาดย่อมมีความสำคัญต่อ เศรษฐกิจของประเทศเช่นเดียวกับ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่

การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อมมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย เนื่องจากในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นจำนวนมาก ประมาณร้อยละ ๘๖.๕ ของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้น จึงควรจะได้ศึกษาถึงมาตรการที่รัฐบาล ใช้ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม ตลอดจนภาวะของอุตสาหกรรมขนาดย่อมในประเทศไทย และทำการเปรียบเทียบกับของประเทศอื่นบางประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมขนาดย่อมให้เป็นที่ทราบกัน

วัตถุประสงค์

ดังได้กล่าวแล้วว่าอุตสาหกรรมของประเทศไทยประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมขนาด ย่อมจำนวนมาก ซึ่งในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศนั้นรัฐบาลได้ให้ความสนใจแก อุตสาหกรรมขนาดย่อมด้วย โดยได้วางนโยบายและมาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อม ดังนั้น ในการเขียนวิทยานิพนธ์นี้จึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. ศึกษาภาวะอุตสาหกรรมขนาดย่อมในประเทศไทยในอดีตและปัจจุบันซึ่งรัฐบาลได้ เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมขนาดย่อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และได้มี

โครงการส่งเสริมอยู่ในขณะนี้

๒. ศึกษานโยบายและความช่วยเหลือของรัฐบาลที่มีต่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม รวมทั้งวิธีการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของสำนักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมและสถาบันบริการอุตสาหกรรมขนาดย่อม รวมทั้งศึกษาการปฏิบัติงานตามโครงการ เงินกู้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม และประเมินผลของโครงการดังกล่าว และศึกษาปัญหาที่รัฐบาลและผู้ประกอบอุตสาหกรรมขนาดย่อมกำลังประสบอยู่ โดยพิจารณาถึงสาเหตุและขอเสนอแนะในการแก้ปัญหา

๓. ศึกษาและวิจัยความต้องการเงินทุนในการลงทุนของเอกชนในอุตสาหกรรมขนาดย่อม รวมทั้งศึกษาถึงข้อคิดเห็นที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมขนาดย่อมมีต่อโครงการส่งเสริมของรัฐบาล

ขอบเขตของการศึกษา

เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมขนาดย่อมไม่ได้มีการรวบรวมไว้ต่างหาก สถิติต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะแบ่งตามประเภทของอุตสาหกรรมอันเป็นตัวเลขวจากอุตสาหกรรมทุกขนาด ทำให้เขียนไม่สามารถจะศึกษาได้กว้างขวางและลึกซึ้งเท่าที่ควร ดังนั้น จึงจะศึกษาถึงสิ่งเหล่านี้คือ บทที่ ๒ ศึกษาภาวะอุตสาหกรรมขนาดย่อมในประเทศไทย โดยพิจารณาเรื่องคำจำกัดความ ประเภท ที่ตั้งและลักษณะโดยทั่วไป ความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมขนาดอื่น ความสำคัญและประโยชน์ ปัญหาและประเภทของอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่รัฐบาลส่งเสริม การศึกษาสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวจะเป็นการชี้ให้เห็นความเป็นไปของอุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมขนาดย่อมในประเทศไทย บทที่ ๓ เป็นการศึกษานโยบายและความช่วยเหลือของรัฐบาลที่มีต่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยกล่าวถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม บทที่ ๔ ศึกษาการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดย่อมโดยตรง บทที่ ๕ ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของอุตสาหกรรมขนาดย่อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อมของประเทศอื่นบางประเทศ เพื่อให้ทราบถึงมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลของบางประเทศใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อมในประเทศเหล่านั้น บทที่ ๖ เป็นการสรุปและขอเสนอแนะบางประการ

ประโยชน์ที่จะได้จากการศึกษา

จากการศึกษานี้จะทำให้เห็นนโยบายและความช่วยเหลือของรัฐบาลที่มีต่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งจะทำให้ได้ทราบถึงการทำงานของรัฐบาลตามโครงการส่งเสริม และทำให้เราสามารถประเมินผลการทำงานของรัฐบาลว่าทำได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้เพียงใด และเกิดผลดีผลเสียต่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมในด้านใดเพียงใด นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของอุตสาหกรรมขนาดย่อมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานที่จะก้าวไปสู่อุตสาหกรรมขนาดกลางและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

วิธีการศึกษาค้นคว้า

ในการศึกษาเรื่องนี้ ผู้เขียนได้ขอมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมของรัฐบาลในด้านโครงการเงินกู้จากสำนักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม ส่วนขอมูลเกี่ยวกับภาวะอุตสาหกรรมขนาดย่อมและบทบาทของอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศได้จากการค้นคว้าจากวารสารต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ และประมวลข้อคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ ในวงการโครงการเงินกู้และผู้ประกอบอุตสาหกรรมขนาดย่อมมาวางราย นอกจากนี้ก็ได้ทำการสอบถามเจ้าหน้าที่ของสำนักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมและเจ้าหน้าที่ของสถาบันบริการอุตสาหกรรมขนาดย่อม.